

ด่วนที่สุด

เรื่องรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 19 ส.ค. 2564

ด่วนที่สุด

เรื่องรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/วท ๕๒๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกการรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบัญชีรายละเอียด
ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๗ ราย ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๔ ถึงลำดับที่ ๓๑
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ในการนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอันจะส่งผลต่อการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรง มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงขอได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ (ตามบัญชี
รายชื่อที่แนบ) ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) บันทึกการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
และจัดส่งบันทึกการรายงานตัวฯ พร้อมด้วยสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(ที่ยังไม่หมดอายุ) โดยรับรองสำเนาถูกต้อง ในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาดำเนินการ E-mail Address : data5653@gmail.com
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่บันทึกการรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนำส่งตามกำหนดที่แจ้ง จะถือว่า
สละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ. กำหนด

/ อนึ่ง ...

อนึ่ง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งบันทึกการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (ที่ยังไม่หมดอายุ) ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากนำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กำหนดแล้ว พร้อมด้วย สำเนา ก.พ. ๗ ที่ลงรายการครบถ้วนเป็นปัจจุบันทุกหน้า (รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) ของข้าราชการดังกล่าว ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ (นำส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)) วงเล็บมุมซองว่า “บรรจุและแต่งตั้ง ผอ.สพท.” โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ .



(นายอัมพร พิณะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒



รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๗ ราย (ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๔ - ๓๑)

ที่	ลำดับที่ ที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อ - ชื่อสกุล	สังกัด
๑	๑๔	นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
๒	๑๕	นางสุพร สามัตถิยะ	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
๓	๑๖	นายเจตีย์ เดชพันธ์	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
๔	๑๗	นางสาวมะลิวัน มาเห่ง่า	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัศึกษานครราชสีมา
๕	๑๘	นายวิทยา อรุณแสงฉาน (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
๖	๑๙	นายปริญญา จุฑาสงษ์	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
๗	๒๐	นางไพรมดา โปติบุตร	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
๘	๒๒	นายสาส์นลิขิตชัย พลโรสง (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
๙	๒๓	นายอรรถนพ จูจันทร์	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
๑๐	๒๔	นางจริยา ปารีพันธ์	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
๑๑	๒๕	นายวรวิทย์ โสภพันธ์ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๑๒	๒๖	นายอวยชัย ศรีตระกูล	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓	๒๗	นายสาวอนิมาะย์ พูลสุข	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๔	๒๘	นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๑๕	๒๙	ว่าที่ ร.ท. ทวีป วงศ์ชาติกุล (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
๑๖	๓๐	นายประธาน ทวีผล (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
๑๗	๓๑	นางอรุณารักษ์ สุขสวัสดิ์	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

หมายเหตุ ๑. ลำดับที่ ๒๑ เกษียณอายุราชการปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. การบรรจุและแต่งตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.



บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน ๒๐ อัตรา

ที่.	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา
๑	กาญจนบุรี
๒	ตาก
๓	สุพรรณบุรี
๔	น่าน
๕	บึงกาฬ
๖	ประจวบคีรีขันธ์
๗	ปัตตานี
๘	พระนครศรีอยุธยา
๙	พะเยา
๑๐	พังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๑	นครสวรรค์
๑๒	มุกดาหาร
๑๓	แม่ฮ่องสอน
๑๔	ยะลา
๑๕	ลพบุรี
๑๖	ฉะเชิงเทรา
๑๗	สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
๑๘	สระแก้ว
๑๙	สระบุรี
๒๐	อุทัยธานี ชัยนาท

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

• >>> [ดูวันที่สุด ที่ ศร 04009:ว3520](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)